
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี 2565 
วันที่ 20 ตุลาคม 2565  เวลา 10.00 น.   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)     

******************** 

 

ผู้มาประชุม 
1.นายนิรันดร์  ปรัชญกุล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (๒) 
2.นายวรเศรษฐ์   วงษ์ไพศาล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
3.นายสุวรรณ  เวชสัมฤทธิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.เมือง 
4.นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง 
5.นายวิทยา  ซุ่นหลี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.เมือง 
6.นายก าจัด  ผลศิร ิ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
7.นายรุ่งโรจน์  ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.เมือง 
8.นายไพรทูรย์  รัตนพรวารีสกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๗ อ.เมือง 
9.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 8 อ.เมือง 
10.นายสุทิน  แก้วประถม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง 
๑1.นายเผ่าพัน  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑๐ อ.เมือง         
12.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.แกลง 
13.นายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.แกลง 
14.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
๑5.นายอรรถพล  พันธ์เฉลิมชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๔ อ.แกลง 
16.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านค่าย 
17.นายสุรินทร์  เปาอินทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บ้านฉาง 
18.นายโกวิทย์  เหลือล้น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านฉาง 
19.นายสุพล   ลี่ไพฑูรย์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
20.นายชลอ  นาด า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.ปลวกแดง 
21.นายเดชาธร  รูปเลขา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 
๒2.นายพายัพ  ผ่องใส   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.เขาชะเมา 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายอรรควุฒิ  อรรถรุ่งโรจน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
     (ลาป่วย) 
2.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑๒ อ.เมือง 
   (ลาป่วย) 

 
 
 
 

3.นายบรรพต… 
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3.นายบรรพต เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
     (ลาป่วย) 
4.นายอดุลย์  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เขต 2  อ. บ้านค่าย 
     (ลากิจ) 
๕.นายธนนรินทร์  สุขใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.ปลวกแดง 
     (ลาป่วย) 
๖.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา 
๗.นายมนัส  สมศักดิ ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.วังจันทร์ 
     (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายปิยะ ปิตุเตชะ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายประสานต์  พฤกษาชาติ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
๔.นายชัยวัฒน์  จัตตุพร   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายฉัตรชัย  ปิตุเตชะ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
6.นายสมศักดิ์  เกตุสาคร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
7.นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน์  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
8.นางสุพรรณี  สุขสันต์รุ่งเรือง  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
9.นายสมเกียรติ  ยุพาพิน   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
10.นางสาวฝนทิพย์ สินพรม   เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
11.นางลัดดาวัลย์ ชาไธสง   ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
12.นางนวลฉวี  เสียงประเสริฐ  ผู้อ านวยการกองคลัง 
13.นายเศรษฐา  บุตรหนู   ผู้อ านวยการกองช่าง 
14.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์   ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
15.นางสาวชนิดา เอมเปีย   หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติรักษาราชการแทน 
      ผู้อ านวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
16.นายน าพล  ไชยชาญ   หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งรักษาราชการแทน
      ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
17.นายสุริยะ              ศิริวัฒน์             หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมรักษาราชการแทน 
      ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
18.นางสาวบงกช พิพัฒน์จ าเริญกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการรักษาราชการแทน 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
๑9.นายอรุณ  วิชกิจ   เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนฯ 
20.นายธงชัย  มั่นคง   ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา 
 
 
 
 

๒1.นางสาววัชราภรณ์... 
 



 
- 3 - 

 
๒1.นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง  รองผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ

   ตากสินระยอง รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 
   สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 

22.นายสนิท โคตะระ   ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน 
    ระยอง 
23.นายนัทธนากรณ ์ พิมพ์เนาว์  ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 

รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
อนุบาลนานาชาติตากสินแกลงบ้านค่าย(วัดหวายกรอง) 

๒4.นางสุมาลี ถาวรวิริยะนันท์  ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน 
    บ้านค่าย(วัดหวายกรอง)รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ  
    สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินแกลง 
๒5.นางสาวนภาวรรณ รุ่งจ ารัส   รองผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมตากสิน 

   รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาวิทยาลัย 
    เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
๒6.นางจันทร์ทรา โสภา   หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
๒7.นางธัญวรัตน ์ อัฒจักร   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๒8.นางภัทรภร อุฬารวิจิตร  หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร 
๒9.นายกรกฎ มะลิพันธ์  ผู้ช่วยนิติกร 
30.นางรุ่งนภา แจ้งรุ่งเรือง  หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 
๓1.นางสาววรินทร กาฬรัตน์  หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ 
๓2.นางสาวสุวรรณา มาดี   หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามประเมินผลแผนงานและโครงการ 
๓3.นายกิตติพงษ์ ค าทราย   หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
๓4.นายเฉลิมพล ปาลวัฒน์  หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
๓5.นายพานุพงศ์ นาวินปกาสิทย์  หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท 
๓6.นางสาวคนึงนิตย์ กมุทชาติ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๓7.นางสาวธนัญญา บุตสีทา   หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓8.นายปิยวัฒน ์ เพ็ชร์ฉกรรจ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
39.นางทศพร วัณโล   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔0.นายนิพัทธ์ แสนสุข   นายช่างโยธาช านาญงาน รักษาการในต าแหน่ง 
    หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 
๔1.นางวริยา เวทวงศ์   หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการในต าแหน่ง 
    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
๔2.นางสาวปิยะวรรณ ์ หอมเกษร  หัวหน้าฝ่ายกิจการพาณิชย์ 
๔3.นางสุภาพร ค าเสนาะ  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการรักษาการในต าแหน่ง

   หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
๔4.นางสาวอมรรัตน์ จันทศร   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการรักษาการในต าแหน่ง

   หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
 

๔5.นายยุทธพงษ.์.. 
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๔5.นายยุทธพงษ์ แก่นสาร   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
46.นางณิชาพร คุ้มท้วม   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ 
47.นางสาวกนกพร วีสันเทียะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
48.นายบุญชัย เอ่ียมตระกูล  หัวหน้าฝ่ายส ารวจและออกแบบ 
49.นายกฤษฎา บุญญนรังษี  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๕0.นางสาวสกาวกาญจน์ วงเวียน   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
๕1.นางสาวธัญนันท์ วิมุต ิ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๕2.นายพงศ์พล มีศรี   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๕3.นางสาวณหฤทัย สร้อยค า   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๕4.นางสาววีนัส ไหวดี   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
55.นางสาววีรวรรณ หลิมศิริวงศ์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
56.นายนพรัตน์ บ ารุงธรรม  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
57.นางสาวนฤมล ทิวิชัย   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
58.นายชยุตม์ ลอยสมุทร  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

เริ่มประชุมเวลา  10.09  น. 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  เมื่อที่ประชุมพร้อม  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติ 
เลขานุการสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕6๒ และ 
  ข้อ ๒๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้  มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยู่ ใน
  ห้องประชุม จ านวน.....22......คน ครบองค์ประชุม   
                  ขอเรียนเชิญท่านรองประธานสภาฯ คนที่ 2   ขึ้นปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม 
  แทนประธานสภาฯ ครับ 
   เรียนเชิญท่านประธานฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
                 เรียนเชิญท่านประธานฯ  ขึ้นสู่บัลลังก์ 
   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2565 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง มีกิจการวงงานที่ต้องพิจารณาประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อพิจารณาตามอ านาจหน้าที่
ที่กฎหมายและระเบียบก าหนด ดังนั้น เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด       
พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่5) พ.ศ. 2562 จึงก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2565 มีก าหนด 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 
17 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปและเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2565 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น 11) จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

 
 

ประกาศ ณ วันที่... 
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 ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ลงชื่อ นายนิรันดร์  ปรัชญกุล รองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 

เรียนเชิญท่านประธาน กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม 

นายนิรันดร์ ปรัชญกุล ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านรองนายกฯ ท่านเลขาฯ และที่ปรึกษา 
รองประธานสภา(2) นายกฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  
ประธานฯ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ  ทุกท่าน 

กระผมรู้สึกเป็นเกียรติ  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  ที่ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง  เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ขอเสนอญัตติ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพ่ือให้พิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด 
ดังนั้น เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง    

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  จึงได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี ๒๕65  ในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
บรรยากาศแห่งการประชุมในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจของทุกฝ่าย เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสืบไป  
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

นายนิรันดร์ ปรัชญกุล      - ไม่มี - 
รองประธานสภาฯ(2) 
ประธานฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 
    (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เป็นผู้เสนอ) 

นายนิรันดร์ ปรัชญกุล ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(2) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗          
เลขานุการสภาฯ  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ท าส าเนารายงานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาส
ตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวันเพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
 
 

นายนิรันดร์... 
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นายนิรันดร์ ปรัชญกุล ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบ  
รองประธานสภา(2) รายงานการประชุม 
ประธานฯ 

ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
ประธานกรรมการ นายศุภชัย จิตรดล ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอมอบ ส.อบจ.สุวรรณ 
ตรวจรายงานฯ เวชสัมฤทธิ์  รายงานผลการตรวจสอบรายงานการประชุมแทนครับ 

นายนิรันดร์ ปรัชญกุล กระผมอนุญาต ขอเชิญ ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ รายงานผลการตรวจสอบ 
รองประธานสภา(2) รายงานการประชุม 
ประธานฯ 

ส.อบจ.สุวรรณ เวชสัมฤทธิ์  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กรรมการฯ กระผมนายสุวรรณ เวชสัมฤทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 1
  อ าเภอเมืองระยอง  ขออนุญาตรายงานผลการประชุมครับ 

 ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ เรียกประชุมคณะกรรมการฯ 
ครั้งที่ 7/25๖5 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 9) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง ก่อนน าเสนอต่อสภาฯ เพ่ือรับรองตามข้อ ๓๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้      

ข้อ ๑  ที่ประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายศุภชัย จิตรดล เป็นประธานกรรมการ 
นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช เป็นกรรมการและเลขานุการ  

ข้อ ๒  มีผู้มาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ได้แก่ นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  

   ข้อ ๓  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

 - วันที่ 28 กันยายน 2565  มีจ านวน 22 หน้า มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง มาประชุม จ านวน 23 คน  ลาประชุม จ านวน 7 คน  มีการประชุมทั้งสิ้น 
จ านวน 8 วาระ  โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่ได้เสนอ 

  โดยเลิกประชุมเวลา 15.05 น. 

 ข้อ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองคราวต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โปรดพิจารณา 
 
 
 

นายนิรันดร์... 
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นายนิรันดร์ ปรัชญกุล รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ   สมัยที่ 2 
รองประธานสภา(2)  ครั้งที่ 5  ประจ าปี ๒๕๖5 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565  ซึ่งได้แจกให้ทุกท่านอ่านล่วงหน้าแล้ว 
ประธานฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่    
  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่   
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....21.....คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม    
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 5  ประจ าปี ๒๕๖5  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2565  โปรดยกมือขึ้น  

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 5  ประจ าปี ๒๕๖5  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2565  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม            รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 5 ประจ าปี ๒๕๖5 เม่ือวันที่ 28 กันยายน 2565 

    รับรอง           จ านวน .......20......คะแนนเสียง 
    ไม่รับรอง        จ านวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จ านวน ........1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่อง การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

นายนิรันดร์ ปรัชญกุล ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
รองประธานสภา(2) 
ประธานฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
เลขานุการสภาฯ  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕6๒ 
   มาตรา 19 เมื่อต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุ
ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีการ
เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
แล้วแต่กรณี แทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   ข้อ 15 เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา

ท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 
ดังนี้ 

 
 

(1) กรณีประธาน... 
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   (1) กรณีประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือก

ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ต าแหน่งว่างลง 

   ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอ
นั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคน     
มีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนน
เลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับ
แล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้
ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น 
โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก
เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

   วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ 39 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

  ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน 
  วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกัน

เสียก่อน ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลาก
ว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดท าบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตาม
จ านวนเท่ากับผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภา
ท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

   ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการ
สภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก 

นายนิรันดร์ ปรัชญกุล เมื่อสมาชิกสภาฯได้ทราบถึงวิธีการเลือกประธานสภาฯ กระผมขอด าเนินการตาม 
รองประธานสภา(2) ขั้นตอน โดยขอให้สมาชิกสภาฯเสนอชื่อสมาชิกสภาฯที่ตนเห็นสมควรให้เป็นประธานสภา 
ประธานฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยต้องมีสมาชิกสภาฯรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 

ขอเชิญ ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ 

ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 5 อ าเภอเมือง
ระยอง ขอเสนอ ส.อบจ.เดชาธร รูปเลขา เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

นายนิรันดร์ ปรัชญกุล ขอผู้รับรองครับ 
รองประธานสภา(2)  ผู้รับรอง ได้แก่ ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล และ ส.อบจ.สุทิน แก้วประถม 
ประธานฯ  มีผู้รับรองถูกต้องตามระเบียบ  
 
 
 
 

มีสมาชิกสภาฯ... 
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   มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 
   ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอท่านอ่ืนอีก กระผมขอประกาศว่า ส.อบจ.เดชาธร รูปเลขา       

เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอนิคมพัฒนา ได้รับการเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง 

   บัดนี้การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เสร็จสิ้นเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และในโอกาสนี้กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง ได้ขึ้นปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่อง การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 
  (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
เลขานุการสภาฯ  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕6๒ 
   มาตรา 19 เมื่อต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุ
ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีการ
เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
แล้วแต่กรณี แทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   ข้อ 15 เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา

ท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 
ดังนี้ 

   (1) กรณีประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือก
ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ต าแหน่งว่างลง 

   ข้อ 12 วรรคแรก วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

   ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการ
สภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก 

 
 
 
 
 

นายเดชาธร... 
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นายเดชาธร รูปเลขา เมื่อสมาชิกสภาฯได้ทราบถึงวิธีการเลือกรองประธานสภาฯ คนที่ 1 กระผมขอ 
ประธานสภาฯ ด าเนินการตามขั้นตอน โดยขอให้สมาชิกสภาฯเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ตนเห็นสมควร 
  ให้เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 โดยต้องมีสมาชิกสภาฯ
  รับรองไม่น้อยกว่าสองคน 

ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

ส.อบจ.กนกวรรณ  เบญจาทิกุล  เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
ดิฉันนางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้ง ที่ 1 
อ าเภอแกลง ดิฉันขอเสนอ ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ์ เป็นรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาฯ  ผู้รับรอง ได้แก่ ส.อบจ.ภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร และ ส.อบจ.อรรถพล พันธ์เฉลิมชัย 
   มีผู้รับรองถูกต้องตามระเบียบ 
   มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 
   ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอท่านอ่ืนอีก กระผมขอประกาศว่า ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ ์

เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอแกลง ได้รับการเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง คนที่ 1 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
เลขานุการสภาฯ  ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 

 ข้อ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยาย
เวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้กันเงิน หรือขยาย
เวลาการเบิกจ่ายเงิน 

นายเดชาธร รูปเลขา       ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายกิตติ เกียรติ์มนตรี 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตตินี้ 
 
 
 
 
 

นายกิตติ... 
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นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(1)  นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอ 
  ญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
    พ.ศ. 2565  

 ด ้วยองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดระยอง ม ีความจ าเป ็นต ้องขออน ุม ัต ิแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
กองช่าง 
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน รย.ถ.10017 สายตอนต่อทางเทศบาลต าบลแกลง

กะเฉดควบคุม-หาดใหญ่ 

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังกล่าวนี้ มาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง        
ได้พิจารณาอนุมัติ   

   ส าหรับวาระนี้เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในโครงการช่วงที่ 3 ตามเอกสารที่
แนบมา โครงการนี้มีข้อความที่จะต้องเพ่ิมมา จากเดิมปรับปรุงผิวการจราจรลาดยาง       
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตโอเวอร์เลย์ กว้าง 20 เมตร ยาว 390 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,800 ตารางเมตร สิ่งที่ตกไปคือข้อความว่า
ก่อสร้างสะพาน คสล. จ านวน 1 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ งบประมาณเท่าเดิม       
ซึ่งโครงการนี้เป็นงบประมาณผูกพัน 2 ปี ในปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 20 ล้านบาทและ     
ปี 2566 จ านวนเงิน 60 ล้านบาท ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน...22...คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณราย   
จ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5  โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  โปรดยกมือขึ้น 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม        อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     

พ.ศ. ๒๕๖5 
อนุมัติ           จ านวน .....21.....คะแนนเสียง 

    ไม่อนุมัติ        จ านวน ........-.......คะแนนเสียง 
  งดออกเสียง    จ านวน .......1......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 1) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน  
เลขานุการสภาฯ  ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 

 ข้อ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยาย
เวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้กันเงิน หรือขยาย
เวลาการเบิกจ่ายเงิน 

นายเดชาธร รูปเลขา     ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายกิตติ เกียรติ์มนตรี 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตตินี้ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(1) นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอ 
  ญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1)  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

ด ้วยองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดระยอง ม ีความจ าเป ็นต ้องขออน ุม ัต ิแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม (ฉบับที่  1) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ดังนี้  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอ่สร้าง 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
กองช่าง 
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยายจั่น – สะพานช้าง  
 
 

จึงขอเสนอญัตติ... 
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   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังกล่าวนี้ มาเพื่อให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง ได้พิจารณาอนุมัต ิ

ในระเบียบวาระที่ 6 มีแก้ไขค าชี้แจงในโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายยายจั่น-สะพานช้าง ส่วนที่ผิดของเดิมเป็นต าบลส านักท้อน ซึ่งอยู่ ในอ าเภอบ้านฉาง 
ขอแก้ไขเป็น ต าบลส านักทอง อ าเภอเมืองระยอง ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน....22....คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

อนุมัติ           จ านวน ......21.....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน ........-.......คะแนนเสียง 
  งดออกเสียง    จ านวน .......1......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 

 (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเดชาธร รูปเลขา ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน  
เลขานุการสภาฯ  ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 

 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

นายเดชาธร รูปเลขา     ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายกิตติ เกียรติ์มนตรี 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตตินี้ 

 

นายกิตติ... 
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นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองนายก อบจ.(1)  นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขอเสนอ 
  ญัตติ เ รื่ อ ง  ขออนุ มั ติ แก้ ไข เปลี่ ยนแปลงค าชี้ แจ งงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี 
  งบประมาณพ.ศ. 2566  

ด ้วยองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดระยอง ม ีความจ าเป ็นต ้องขออน ุม ัต ิแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
กองช่าง 
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน รย.ถ.10017 สายตอนต่อทางเทศบาลต าบลแกลง

กะเฉดควบคุม-หาดใหญ่ 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังกล่าวนี้ มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ได้พิจารณาอนุมัติ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน....20....คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ   
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6  โปรดยกมือขึ้น      
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6  โปรดยกมือขึ้น 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม       อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     

พ.ศ. ๒๕๖6 
อนุมัติ           จ านวน .....19....คะแนนเสียง 

    ไม่อนุมัติ        จ านวน ........-......คะแนนเสียง 
  งดออกเสียง    จ านวน .......1......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่อง   อ่ืนๆ   

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานฯ           ขอเชิญ ส.อบจ.รุ่งโรจน์  ศิลมัฐ 

ส.อบจ.รุ่งโรจน์  ศิลมัฐ กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ            
 ทุกท่าน กระผมนายรุ่ งโรจน์ ศิลมัฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
เขตเลือกตั้งที่ 5 อ าเภอเมืองระยอง เรื่องแรก ขอน าเรียนผู้บริหารเรื่องถนนสาย อบจ.        
ที่เกิดปัญหาน้ าท่วมที่ผ่านมา มีปัญหาเรื่องผิวจราจรเป็นหลุมพังเสียหายเยอะ เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
ผมได้แจ้งทางกองช่างเป็นการส่วนตัวแล้ว  อยากจะน าเรียนในสภาฯ แห่งนี้ว่าหลังจาก       
น้ าท่วมคงจะมีโครงการหลังฝนถนนเรียบ และบางจุดที่ยังซ่อมไม่เสร็จท าให้รถจักรยานยนต์      
ขี่สัญจรไปมาล าบาก ถนนพัง ถนนแตกร้าว เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะ เพราะมีเสียงสะท้อนมา  
หลังฝนตกถนนไม่เรียบ อยากให้รีบซ่อมแซม เรื่องที่สอง เรื่องน้ ายาฉีดพ่น เมื่อก่อนเราเคย
อุดหนุนสาธารณสุขอ าเภอ ที่เป็นน้ ายาพ่นเกี่ยวกับไข้เลือดออก เผอิญผมพ่ึงเป็นไข้เลือดออก
ได้ไม่ถึงเดือนไปนอนอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง 4 คืน 5 วัน ได้คุยกับท่าน ผอ.สุริยะ  
บอกว่าเมื่อก่อนเราเคยอุดหนุนสาธารณสุขอ าเภอ ตอนนี้ได้เข้ าไปคุยกับ รพ.สต.หลายแห่ง 
ที่เราได้รับการถ่ายโอนมาก็เป็นเรื่องดีที่เราจะได้ดูแลต่อและน้ ายาพ่นตัวนี้เป็นน้ ายาที่ทาง  
รพ.สต. คุยกับผมเป็นน้ ายาที่ป้องกันยุงลายได้ดีมาก เพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่จังหวัดระยอง 
ติดอันดับ 1 และเราได้ใช้น้ ายาตัวนี้ไป ไข้เลือดออกก็ลดลงตามล าดับ อบจ.ได้รับการถ่ายโอน 
รพ.สต. มาเกือบทั้งจังหวัดระยอง ฝากเรื่องจัดซื้อน้ ายาพ่นไว้ด้วย ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานฯ          ขอเชิญ ส.อบจ.ชลอ  นาด า 

ส.อบจ.ชลอ นาด า  กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กระผมนายชลอ  นาด า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเขตเลือกตั้งที่ 3  
อ าเภอปลวกแดง เรียนท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกและคณะผู้บริหาร เกี่ยวกับ  
เรื่องการซ่อมแซมถนน เป็นถนนบริเวณ 4 แยกปากแพรก ไม่ใช่ถนนของ อบจ.แต่ล่าสุด  
อบจ.ได้เอางบประมาณไปลงและมันเสียหายเยอะ ชาวบ้านบริเวณนั้นเห็น อบจ.เข้าไปท าเลย
คิดว่าถนนเส้นนั้นเป็นของ อบจ. พอเวลามันเสียหายชาวบ้านเลยร้องเรียนผ่าน ส .อบจ.มา 
อยากจะเรียนท่านประธานและคณะผู้บริหารว่าจะเป็นไปได้ไหมที่จะจัดงบประมาณเข้าไป
ซ่อมแซมถนนเส้น 3191 บริเวณ 4 แยกไฟแดงปากแพรก มุ่งหน้าไปอ่างเก็บน้ าหนองปลาไหล   
เป็นช่วงสั้นๆ ฝากไว้ด้วยขอบคุณครับ 

 
 
 

นายเดชาธร... 
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นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานฯ                   ขอเชิญท่านผู้บริหาร ชี้แจงครับ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ  กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน 
นายก อบจ. กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่ท่านสมาชิกได้อภิปราย

เรื่องถนนหลังน้ าท่วม พอน้ าแล้งเราก็พบว่ามีถนนที่มีความเสียหายหลังจากที่ฤดูฝนผ่านมา
และมีน้ าท่วมปริมาณน้ าเยอะ เพราะฉะนั้นต้องมีความเสียหายของถนนเป็นเรื่องปกติ  
ความเสียหายของถนนเราต้องส่งกองช่างไปดูความเสียหายตรงนี้จะซ่อมยังไง และเป็นถนน
ของใคร ถ้าเราจะซ่อมทุกเส้นทุกสายก็คงไม่ทันครับ อาจจะมีของท้องถิ่นอ่ืนอยู่ด้วยที่ไม่ใช่ของ
อบจ.เรา แต่ถ้าเป็นถนนเราเราด าเนินการได้เลยตามอ านาจหน้าที่ ถ้าเป็นถนนของท้องถิ่นอ่ืน
อาจจะต้องประสานกับท้องถิ่นอ่ืนด้วยว่าเรื่องการซ่อมเล็กๆน้อยๆ ส่วนที่ซ่อมระยะยาว 
ที่จะให้ได้มาตรฐาน กองช่างจะเข้าไปซ่อมเลยขอให้แจ้งเข้ามา เรื่องที่สอง เรื่องหลังฝนถนน
เรียบ เราเคยมีโปรแกรมมีแผนในการด าเนินการอยู่เป็นประจ าทุกปีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นปีนี้
เราก็ด าเนินการตามโปรแกรมนั้นต่อไปครับ และเป็นหน้าที่ของกองช่างเรียนว่าทางเราก็พร้อม
ที่จะเข้าไปด าเนินการ  ส่วนเรื่องไข้เลือดออก เดิมไข้เลือดออก โดยสาธารณสุขได้ร้องขอ 
เข้ามาที่ อบจ. และ อบจ.เองก็ให้สาธารณสุข ส่วนสาธารณสุขก็เอาไปให้ รพ.สต. ตอนนี้
เปลี่ยนแล้วเราซื้อเองได้เพราะ รพ.สต.ถ่ายโอนมาที่เราแล้ว เรามีแผนและจัดซื้อแล้วเอาไปแจก
โดยตรงให้กับ รพ.สต.เลย จะได้ง่ายขึ้นดีขึ้นและเร็วขึ้นกว่าเดิม เพราะเราถ่ายโอนมาแล้ว     
ก็ไม่มีปัญหาอะไร เราเตรียมพร้อมอยู่แล้ว เรื่องที่สาม เรื่องถนนปากแพรก มุ่งหน้าอ่างเก็บน้ า
หนองปลาไหล อันนี้เราได้ส่งทางกองช่างเข้าไปดูแล้ว หนึ่งคือไม่ใช่ถนนของ อบจ. สองคือ 
อบจ.ไปท าไว้ก็ใช่ และถนนเส้นนี้ไปตัดกับถนนทางหลวงแผ่นดินที่เขาก าลังขยายสะพาน   
เป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องของนิคมอุตสาหกรรมที่ใช้เส้นทางนั้นเราจะส่งกองช่างไปส ารวจ     
แต่ต้องดูว่ามีปริมาณรถมากน้อยขนาดไหน เช่น รถพ่วง รถใหญ่ รถน้ าหนักเยอะ ต้องออกแบบ
มาตรฐานถนนให้ดีขึ้นกว่าเดิม ถ้าท าไม่ได้มาตรฐานก็จะเข้ามาร้องเรียนอีก เพราะฉะนั้นทาง
เรารับไปด าเนินการครับไม่มีปัญหาอะไร ขอบคุณท่านประธานฯและสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานฯ         ขอเชิญ ส.อบจ.สุพล ลี่ไพฑูรย ์

ส.อบจ.สุพล ลี่ไพฑูรย์   กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ            
 ทุกท่าน กระผมนายสุพล ลี่ ไพฑูรย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอปลวกแดง ขอเพ่ิมเติมจาก ส.อบจ.ชลอ นาด า มีอยู่ 2 บริเวณ 
ผมจะแบ่งเป็น 2 เคส เคสที่ 1 ตรงสามแยกปากแพรกเลี้ยวซ้ายผ่านชากมาลัยเป็นถนนเลียบ
อ่างเก็บน้ าหนองปลาไหล ผมได้ท าหนังสือผ่านทางกรมชลประทานได้ประสานงานไปตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม ว่ามันมีเรื่องของหญ้าข้างทางมีต้นไม้ใหญ่ที่โน้มเข้ามาในถนน ซึ่งท าให้
ชาวบ้านและคนใช้เส้นทางสัญจรไปมาเดือดร้อน รวมถึงพ้ืนผิวถนนตลอดเลียบอ่างระยะทาง
ประมาณ 15 กิโล ตอนนี้ถนนผุพังหมด ตอนนั้น ผอ.กองช่างท่านเดิมได้แจ้งว่ามันเป็นช่วง
ของฝนตก เครื่องจักรต้องเอามาใช้ในส่วนอื่นที่น้ าท่วม และตอนนี้หมดช่วงฝนแล้วก็เข้ามาซ่อม 
 

 
จะเป็นประโยชน์... 

 



 
- 17 - 

 
 จะเป็นประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนในบริเวณนั้น ถนนเส้นนั้นทางผ่านหลายต าบลพอสมควร 

เรื่องที่สอง บริเวณถนนปลวกแดงโรงน้ าตาลจากที่เราเคยน าเสนอในที่ประชุมสภาฯ  
แยกลุงอุ้ยที่ถนนพังตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้ว ต้องขอบคุณท่านนายกที่ได้ด าเนินการแก้ไขและ     
มีการเรียกร้องจาก สภ.ปลวกแดง เนื่องด้วยว่าระยะทางที่เราท าเป็นระยะทาง 300 เมตร  
แต่เกินจาก 300 เมตร ถึงชุมชนโรงน้ าตาลซึ่งบริเวณนั้นจะไปออกอ าเภอศรีราชาซึ่งเป็นเขต
อุตสาหกรรมเรื่องของไฟทางส่วนนี้ เป็นของ อบต.ท้องถิ่น ซึ่งทางผมกับ ส.อบจ.ชลอ 
ประสานงานกับ อบต.ปลวกแดง แต่ตอนนี้มีปัญหาเส้นงานจราจร ถนนเส้นนี้ไม่มีเกาะกลาง 
ใช้การโยงเส้นเป็นเกาะกลางแทน ต่อมามีปัญหานานไปแล้วเส้นจางหาย เวลามีอุบัติเหตุทาง
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าใครผิดหรือถูก ตลอดจนไฟทางก็ไม่ติด ถนนเส้นนี้เป็นของ 
อบจ.เราร้อยเปอร์เซ็นต์ เลยอยากจะฝากท่านคณะผู้บริหารช่วยด าเนินการแก้ไขอย่างน้อย 
ก็โยงเส้นให้ชัดเจนเวลามีปัญหาจะได้ชี้ชัดในการแก้ไขได้ ขอบคุณครับ  

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานฯ                  ขอเชิญท่านนายก ชี้แจงครับ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ  กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน 
นายก อบจ. กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่องถนนก็จะรับไว้เฉพาะ

ถนนของ อบจ. ส่วนบางเส้นเป็นของกรมทางก็ต้องท าเรื่องไปถึงกรมทางว่าให้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ ถนนที่ไม่ใช่ถนนของ อบจ. แต่เป็นถนนของเทศบาลและอบต. อันนี้ประสาน  
และถนนรอบอ่าง อบจ.เป็นคนไปท าไว้แต่ว่าเราต้องไปส ารวจตรวจสอบดูและด าเนินการ
ตามท่ีท่านอภิปรายมาก็รับไปครับ ขอบคุณครับ 

นายเดชาธร รูปเลขา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม ่
รองประธานสภาฯ(1) ถ้าไม่มี ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม เพ่ือสร้างสรรค์ความ
ประธานฯ เจริญให้ท้องถิ่น ตลอดจนกระทั่งให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการด าเนินกิจการขององค์การ
  บริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน และท้องถิ่นของเรา  
  และท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านประสพแต่ความสุข ความสมหวัง ในสิ่งที่พ่ึงปรารถนาทุกประการ 
  ผมขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา   11.12 น.     
  
 

(ลงชื่อ)            ผู้จดรายงานการประชุม 
   
     (นางจันทร์ทรา  โสภา) 
     หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
 
 

 
                                                (ลงชื่อ)          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    (นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล) 
                                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

 


